



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี
ระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 16/2566

สภาวะอากาศ

ระยะครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางช่วง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน นอกจากนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

คำเตือน

ช่วงนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

ระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้บางแห่ง เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขา และที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร

ไม้ผล บริเวณที่มีฝนตกชุก สภาพอากาศชุ่มชื้นเป็นสาเหตุให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี ชาวสวนผลไม้ควรหมั่นเก็บผลที่เน่าเสียหรือร่วงหล่นตามพื้นดินไปทำลาย เพราะหากปล่อยไว้จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค สำหรับสวนผลไม้ซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม ชาวสวนควรจัดทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกัน เพราะอาจทำให้เกิดโรครากเน่าและโคนเน่าได้

ยางพารา สภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ชาวสวนยางพาราควรป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณสวนให้โล่งเตียน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

สัตว์เลี้ยง เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าให้ฝนสาดเข้าไปได้ และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้เจ็บป่วยได้ หากพบสัตว์ป่วยควรแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี
ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2566



ความสูงของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ ที่มี ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง	ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ ที่มี ฝนหนักบางแห่ง	ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ ที่มี ฝนหนักบางแห่ง	อุณหภูมิ °C.	จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (bright sunshine duration)	น้ำระเหย

หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด และน้ำระเหย เป็นค่าเฉลี่ย 30ปี